

## NGAI KƠNRÃ Ñ HÌU-BƠNHÃ NIÃM-GỠH CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Ngai do, Pơjum-niãm hòi jà he sên-rômê đơ dừl hìu-bơnhã hòi sớđăn lãh hìu-bơnhã niãm-gỡh.

*Hôm nay, hội thánh mời gọi chúng ta nhìn vào một gia đình được mệnh danh là gia đình thánh gia.*

Hìu-nhã niãm-gỡh gẻh pe nã cau : Joseph lãh bớklau mớ lãh cau bàp; Maria lãh pớ-ừ mớ lãh cau mề, Jesu lãh cau kòn.

*Gia đình thánh gia gồm ba nhân vật : Giuse là chồng và là cha; Maria là vợ và là mẹ, và Giêsu là người con.*

Hìu-bơnhã do krung ở gớs bớta lới kớri mớ alã hìu-nhã làm khỏp dônia.

*Gia đình này không có gì khác với các gia đình trên khắp thế giới.*

Mìng dừl bớta lóm di pal làng wết mắt sên, hỡ lãh rài kis niãm-gỡh.

*Chỉ có một điều đáng để ý mà thôi, đó là đời sống thánh thiện.*

Mbe lãh niãm-gỡh ?

*Thánh thiện là gì ?*

Jớnau đớđ do ở hoan kớno tam rài kis ởs, gen tàng rà cau ở wã dilãh ở gẻh mblàng lớh-làng.

*Ngôn từ này ít nghe trong đời thường, nên nhiều người không hiểu nếu không được giải thích rõ.*

Niãm-gỡh kớñ đớđ lãh bớta lới gớ-tamklác bắl mớ Yàng, tài bớh mìng Yàng lóm lãh niãm-gỡh,

*Thánh thiện có nghĩa là điều gì gắn liền Thiên-Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là Đấng thánh thiện,*

Ală bôta lơi klăh is bôh Yàng ở rợơi gễh bôta niă-m-gôh.

*Những gì tách biệt với Ngài thì không thể có sự thánh thiện được.*

Dơ hùu-bônhă niă-m-gôh gễh bêng bôta niă-m-gôh, tài bôh gễh Kôn-răñ Jesu lăh Yàng Kôn gợs cau ơm bắi, hùu-bônhă do sùm niă-m-gôh bêng-liu.

*Nơi gia đình thánh gia có tràn đầy sự thánh thiện, vì có Chúa Giêsu là Con Thiên-Chúa làm người hiện diện, nên đây là gia đình luôn thánh thiện tràn đầy.*

Sră-gôh ở yal he in rà rài kis hùu-bônhă niă-m-gôh do, moya ở di behở lăh rùp hùu-bônhă niă-m-gôh ơm ndởp tam klă-m-jợng-o.

*Kinh thánh không nói nhiều cho chúng ta về đời sống gia đình thánh thiện này, nhưng không vì thế mà hình ảnh thánh gia chìm ngấm trong bóng tối.*

Ming càng dùl bằ gùng yal wợi lăh tợi làng lợh gợcrà bôta niă-m-gôh

*Chỉ cần một vài nét được kể lại là đủ làm toả sáng sự thánh thiện tuyệt vời của thánh gia.*

Tài bôh chi lơi àng gen gợ àng, ở rợơi làng pợndởp.

*Bởi vì cái gì sáng thì nó sáng, không thể che giấu được.*

Sră-gôh ngai do đợs gợrềng bôh rài kis hùu-bônhă, gễh bôta gợbôh-gợbài, nùs dờn-dữh me bằp, bôta niă-m-lợnhơn, bôta ợt-ợl, bôta tam sắng lơi...., moya bôta lin rợlau jợh lăh nùs gợbôh.

*Kinh thánh hôm nay nói về đời sống gia đình, có tình yêu thương, lòng thảo hiếu cha mẹ, lòng nhân hậu, sự nhẫn nại, sự tha thứ....., nhưng trên hết mọi sự là tình yêu thương.*

Dơ hùu-bônhă rợơi lợh gợcrà rùp Yàng lăh gợbôh mợ gễh pe nă, bôta gợbôh tampà mợ tamklăc, mợ ở is-ôn.

*Nơi gia đình có thể phản chiếu hình ảnh Thiên-Chúa tình yêu và Ba Ngôi Vị, tình yêu chia sẻ và hiệp nhất, và không đơn độc.*

Dợđắp bôta sợlồng-sợlàng tam rà hùu bônhă rài do, đăn ală hùu-bônhă in gổt đòm jắt hùu-bônhă niă-m-gôh Nazarét làng tợngkợ bợnàng hùu- bônhă, kợnờm bôh bôta gổt tamklăc mợ Yàng lăh Bợtau nễh lợh gợs rài kis hùu-bônhă.

*Đứng trước tình trạng thoái hoá trong nhiều gia đình thời nay, xin cho các gia đình biết nhìn ngắm và bắt chước gia đình thánh gia Nazarét để củng cố nền tảng gia đình, nhờ sự biết kết hiệp với Thiên-Chúa là Đấng đã thiết lập đời sống gia đình.*